




# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
19 มิถุนายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>แก้ปัญหาหมอ-บุคลากรทางการแพทย์ลาออก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ในวันที่ 20 มิ.ย. 2566 ผู้บริหาร สธ. และก.พ. จะมีการหารือร่วมกันตามวาระสามัญหรือการประชุมประจำเดือน จะนำประเด็นบุคลากรสาธารณสุขลาออกจากราชการ รวมถึงเรื่องการบรรจุข้าราชการที่ยังตกค้างอยู่อีกประมาณ 30,000 คน และเสนอข้อเรียกร้องจาก 4 ชมรมแพทย์ในสังกัด สธ. เพื่อให้ก.พ. รับผิดชอบต่อแต่ละสาขาวิชาของ สธ. มีความสับสน และจะแลกเปลี่ยนมุมมองในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้สั่งการ ผอ.รพ.ในสังกัด ให้ปรับระบบภายใน รพ. เพราะมีปัญหามานาน แต่การปรับเปลี่ยนต้องใช้เวลาและเชื่อว่าดีขึ้นต่อเนื่อง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1</p> <p>-ศ.นพ.ประเวศ วะสี เสนอวิธีแก้ปัญหาแพทย์ลาออก เพราะภาระหนักเกินตัว ดังนี้ 1. รพ.ของรัฐบริหารอย่างเอกชนเพื่อประชาชน ยกตัวอย่าง รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เมื่อการบริหารคล่องตัวแบบเอกชน มีแพทย์เพิ่ม สภาพการทำงานดีขึ้น สามารถให้บริการได้อย่างดี 2.หน่วยพยาบาลในชุมชน 1 : 1,000 คือชุมชนมีหน่วยพยาบาล 1 หน่วย มีบุคลากรหน่วยละ 3 คน คือ พยาบาล 1 คน ผู้ช่วยพยาบาล 2 คน ดูแลคน 1,000 คน ใกล้เคียงขีดประจัญญาติ รู้จักกันเป็นส่วนตัวหมดทุกคน มีข้อมูลของคนอยู่ในคอมพิวเตอร์ ดังนั้น สปสช. ควรจัดระบบการเงินสนับสนุนหน่วยพยาบาลในชุมชน ให้พยาบาล และ ผู้ช่วยพยาบาลได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าอัตราเงินเดือนทางราชการ</p>	
<p><b>ไข้เลือดออก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, 77 ข่าวเด็ด, กรุงเทพธุรกิจ, thebangkokinsight, newtv, thebetter, js100, The Journalist Club, tnn, thailandplus, acnews)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ท้วงสถานการณ์ไข้เลือดออกปีนี้พบผู้ป่วยสูงขึ้น เดือนประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ หากมีไข้ ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก และตรวจ ATK ไม่พบเชื้อโควิด 19 ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคไข้เลือดออก และรีบไปพบแพทย์ตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันการเสียชีวิต ล่าสุด 1 ม.ค. - 14 มิ.ย. 66 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 21,457 ราย สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 3.3 เท่า กลุ่มอายุ 5-14 ปี มีอัตราป่วยสูงถึงร้อยละ 96.63 และมีผู้เสียชีวิต 19 ราย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์,แนวหน้า,กรมประชาสัมพันธ์,innews)</p> <p>-พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท้วงใยกลุ่มเด็กวัยเรียน มีอัตราป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกสูงสุด ขอความร่วมมือสถานศึกษา อสม. ท้องถิ่น ร่วมสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เดือนประชาชนระมัดระวังป้องกันตนเอง</p>	
<p><b>ร่าง พ.ร.บ.สถานพยาบาลฉบับใหม่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ มติชน) เว็บไซต์ (มติชน ผู้จัดการ ไทยรัฐ ข่าวสด ch7 linetoday thejournalistclub)</p> <p>- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงกรณีคลินิกเอกชนแห่งหนึ่งฝ่าฝืนกผู้ป่วยมีการดมยาสลับ และเกิดเหตุแพ้ยาลเสียชีวิต ตรวจสอบพบมีการขยายคลินิกเปิดห้องผ่าตัดเพิ่มโดยไม่ขออนุญาต แพทย์ผู้ให้บริการทั้งผ่าตัดและดมยา ไม่ได้ขออนุญาตปฏิบัติงานในสถานพยาบาล จึงมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า ควรมีการเพิ่มโทษ โดยจะแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมรายมาตรการให้ทันสมัยมากขึ้นประมาณ 10 กว่ามาตรา ทั้งเรื่องการปรับเพิ่มโทษกรณีการโฆษณาชวนเชื่อตามมาตรา 38 และมาตราที่เกี่ยวข้องกับการเปิดคลินิก ทั้งมาตรา 17 และ 18 ซึ่งจะมีการเพิ่มโทษให้หนักขึ้น เช่น เพิ่มโทษปรับ 3 เท่า ส่วนโทษจำคุกยังไม่ได้เพิ่ม การโฆษณาปรับเพิ่มโทษขึ้น 3 เท่าเช่นกันและคิดค่าปรับในทุกช่องทาง ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. สถานพยาบาลฉบับใหม่เสร็จแล้ว จะเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ซึ่งต้องรอรัฐบาลใหม่ คาดว่าไม่น่าเกิน 1 ปี</p>	
<p><b>โรคเส้นเลือดปริแตกเขาะ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน ,กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- นพ.วีรุฑฒ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ปริแตกเขาะ เป็นภาวะฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ซึ่งสามารถเกิดได้กับทุกส่วนของหลอดเลือดแดงใหญ่ พบได้บ่อยในเพศชาย อายุ 50-70 ปี แต่สามารถเกิดในกลุ่มอายุน้อยกว่า 40 ปีได้ในกลุ่มที่มีโรคของความผิดปกติของผนังหลอดเลือด สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มักสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดแดงแข็ง ความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ เบาหวาน หรือความผิดปกติของผนังหลอดเลือด จาก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กลุ่มอาการที่มีความผิดปกติของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ทำให้ผนังหลอดเลือดไม่แข็งแรง</p> <p>นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า โรคผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ปริแตกเฉาะ ผู้ป่วยมักสามารถแสดงอาการได้หลายแบบขึ้นกับตำแหน่งตามรอยโรคที่มีการแตกเฉาะไป วิธีการรักษาขึ้นอยู่กับตำแหน่งรอยปริแตกของหลอดเลือด มีทั้งการผ่าตัดและการรักษาทางยา ซึ่งจะต้องประเมินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด ปัจจุบันเป็นการผ่าตัดแบบเปิดร่วมกับการใช้วิธีใส่หลอดเลือดเทียมทางสายสวน โดยใช้ห้องผ่าตัดพิเศษในผู้ป่วยที่เหมาะสม ซึ่งสามารถลดผลแทรกซ้อน และลดระยะเวลาในการผ่าตัดและฟื้นตัวได้</p>	
<p><b>นิวทอนซิล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์(มติชน linetoday)</p> <p>- นพ.ณัฐพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า นิวทอนซิลเกิดขึ้นได้ในคนทั่วไป โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาทอนซิลอักเสบหลายครั้ง เนื่องจากการติดเชื้อของทอนซิลทำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อส่วนเกินมากขึ้น และอาจก่อตัวเป็นซอกและร่องในต่อมทอนซิล ทำให้เซลล์ที่ตายแล้ว น้ำลายและเศษอาหารต่างๆ ติดอยู่ เกิดการรวมตัวของแบคทีเรียและเชื้อรา และค่อยๆ จับตัวกันเป็นก้อนนี้ มีลักษณะ เป็นก้อนแข็ง สีเหลืองหรือสีขาวขนาดเท่ากับเมล็ดถั่ว ไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอันตราย แต่อาจทำให้เกิดกลิ่นปาก ระคายเคือง เจ็บคอ ไอเรื้อรัง ทอนซิลบวมหรือเจ็บบริเวณหู จากการอักเสบของทางเดินประสาทร่วมระหว่างหูและต่อมทอนซิลได้</p> <p>ด้าน พญ.กัลยาณี วิทยเจียกจร นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต) กล่าวว่า ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาใดๆ แต่หากนิวทอนซิลมีขนาดใหญ่ หรือมีอาการต่างๆ เช่น เจ็บคอ มีกลิ่นปากมาก ต่อมทอนซิลบวมอักเสบ หรือปัญหาในการกลืนอาหาร อาจจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา ซึ่งมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับภาวะประเมินของแพทย์และระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้น</p>	
<p><b>จิตแพทย์แนะตั้ง 3 ฝ่ายถอดบทเรียนหยก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผจก., มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, newtv, ch3plus, thebangkokinsight, ch7)</p> <p>- นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต โปสตรเฟชบุ๊คในหัวข้อ สังคมไทยเรียนรู้อะไรในเรื่องของหยก ว่า สื่อสังคมต้องช่วยกัน 2 ไม่ คือ ไม่ผลิตและไม่ส่งต่อ และ 1 เตือน ด้วยเหตุผล เพื่อให้สังคมไทยกลับมาอยู่บนพื้นฐานของการเปิดรับความเห็นต่างโดยไม่เกลียดชัง ส่วนการแก้ปัญหาความเห็นต่างกับเยาวชน สถานศึกษาควรใช้มาตรการเชิงป้องกันด้วยการสื่อสารและสร้างความเข้าใจระหว่าง 3 ฝ่ายคือ โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน ผ่านกลไกต่าง ๆ กรณีที่บ้านปลาย เช่นที่เป็นข่าวควรให้สายวิชาชีพ ที่จะทำงานโดยไม่มีอคติทางเมือง เข้ามาเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย สร้างความเข้าใจระหว่าง 3 ฝ่าย โดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์ของ พม. และนักวิชาชีพสุขภาพจิตของ สธ.</p>	
<p><b>เรียนออนไลน์ 3 ปี ทำเด็กเก็บกด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>- นายสมพงษ์ จิตระดับ นักวิชาการด้านการศึกษา เปิดเผยกรณีนายอัมพร พิณะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำชับให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ดูแลพฤติกรรมเด็ก โดยเฉพาะเรื่องการใช้ความรุนแรง ทั้งความรุนแรงที่เด็กกระทำกับตัวเอง และกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนจนถึงขั้นเสียชีวิตพบว่าปัญหาเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่นักเรียนชั้นมัธยมจะต้องเรียนออนไลน์ 3 ปี ส่งผลให้เด็กบางคนมีลักษณะก้าวร้าว รุนแรง เก็บกด ควบคุมการแสดงออกของตนยากขึ้น และสูญเสียทักษะชีวิต เนาะ ศธ.-สธ. หากิจกรรมแสดงออกสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กเกิดความผ่อนคลาย เพราะยังให้มุ่งแต่เรียน ยิ่งทำให้เด็กเก็บกดเพิ่มขึ้นไปอีก</p>	
<p><b>การเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่กองทุนบัตรทอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การประชุมบอร์ด สปสช. ที่ผ่านมามีวาระเรื่องพิจารณา ข้อเสนอรายการยาที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เสนอโดย รศ.พญ.ประสพศรี อึ้งถาวร ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข และที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบยา 3 รายการ เป็นสิทธิประโยชน์ใหม่กองทุนบัตรทอง เพิ่มการเข้าถึงยาที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น แพทย์มียาที่ให้บริการเพิ่มขึ้น พร้อมเพิ่มวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ ให้บริการหญิงตั้งครรภ์ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเด็กแรกเกิด อนุมัติปรับแผนงบจัดซื้อปี 2566 จัดซื้อวัคซีนฯ วงเงินกว่า 41 ล้านบาท เป้าหมายบริการหญิงตั้งครรภ์ 1.1 แสนคน ซึ่งรายการยาและวัคซีนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุ้มค่า และความปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอรองนายกรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สปสช.เพิ่มสิทธิวัคซีนหญิงตั้งครรภ์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน</p> <p>-บอร์ด สปสช.ได้เห็นชอบยา 3 รายการ และวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ สำหรับหญิงตั้งครรภ์ เพื่อให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้ 1.ยาโปรทรอมบินคอมเพล็กซ์เข้มข้น สำหรับรักษาภาวะเลือดออกในผู้ป่วยฮีโมฟีเลียที่มีสารต้านแฟกเตอร์สูง 2.ยาคาร์กลูมิกแอลิต สำหรับรักษาภาวะแอมโมเนียในเลือดสูงในผู้ป่วยโรคหายาก 3 โรค ได้แก่ ภาวะพร่องเอนไซม์ โรคกรดเมทิลมาโลนิคและโรคกรดโพพิโอนิกคั่งในเลือด 3.ยาโซมาโทรปิน (somatropin) สำหรับผู้ป่วยขาดโกรทฮอร์โมน อายุ 0-2 ปี ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ และวัคซีน 1 รายการ คือ วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ สำหรับหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 27-36 สัปดาห์ โดยเป็นวัคซีนที่วิจัยและพัฒนาในประเทศไทยและอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย</p>	
<p><b>สปสช.แจกยาคุมกำเนิด ฟรี แก้ปัญหาท้องไม่พร้อม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>-กองทุนบัตรทอง ปี 2566 ดูแลผู้ใช้สิทธิบัตรทองกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ต่อเนื่อง เพิ่มความสะดวกเข้าถึงยาเม็ดคุมกำเนิด ที่หน่วยบริการใกล้บ้าน ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ซึ่งจะได้รับยาเม็ดคุมกำเนิดไม่เกิน 3 แผงต่อครั้ง และคนละไม่เกิน 13 แผงต่อปี พร้อมให้บริการคุมกำเนิดครอบคลุมทั้งใส่ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด ฉีดยาคุมกำเนิด และยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน ป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม</p>	-
<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ไทยรัฐ) เว็บไซต์(เดลินิวส์ ไทยรัฐ)</p> <p>-นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิตทบทุนโครงสร้างและอัตรารักษาสูบทั้งในระยปานกลางและระยยาว เพื่อนำไปสู่การปรับโครงสร้างที่เหมาะสม หลังจากโครงสร้างภาษีสูบใหม่จะใช้ครบ 2 ปี ในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ส่วนปัญหาบุหรีไฟฟ้า ที่ห้ามนำเข้า แต่กลับมีวางจำหน่ายทั่วไป ทั้งออนไลน์ และสถานที่ท่องเที่ยว ที่ยังไม่มีข้อยุติในการแก้ปัญหา เนื่องจาก สศ.ไม่ยินยอมที่จะให้กำหนดอัตรากักตภาษี ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำได้เพียงการปราบปรามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น</p>	-
<p><b>"โตโน่"มอบเครื่องมือแพทย์ รพ.นครพนม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>-ที่อาคารศูนย์รักษาโรคหัวใจโรงพยาบาลนครพนม โตโน่ ภาคิน คำวิสัยศักดิ์ ดารานักร้องชื่อดัง พร้อมคุณแม่ และคณะเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิเทใจต่อทคอม จัดพิธีมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในรอบแรก เพื่อสนับสนุนการเปิดศูนย์รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดของรพ.นครพนม เป็นงบฯเกือบ 15 ล้านบาท โดยตั้งเป้าสนับสนุนช่วยเหลือในงบฯกว่า 60 ล้านบาท</p>	-
<p><b>แผ่นดินไหวเมียนมา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ไทยโพสต์, มติชน, ch8, ch7,)</p> <p>-นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง แผ่นดินไหว ที่นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา เมื่อเวลา 08.40 น. จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา ที่ละติจูด 15.266 องศาเหนือ ลองจิจูด 96.248 องศาตะวันออก ขนาด 6.0 ความลึก 10 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พพบพระ จ.ตาก ประมาณ 289 กิโลเมตร ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณจังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร ยังไม่มีรายงานเรื่องความเสียหาย</p>	-